

ท่านผู้นำสูงสุดพบกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ - 8 /Apr/ 2016

เมื่อช่วงเที่ยงพุทธ ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้พบปะกับข้าราชการ สมาชิกรัฐสภาอิสลาม บรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายตุลาการ และบรรดาเจ้าหน้าที่ขององค์และหน่วยงานต่างๆ โดยท่านผู้นำสูงสุดได้กล่าวขอบคุณบรรดาเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะความเพียรพยายามของรัฐบาลอันทรงเกียรติ ในการดำเนินการปฏิบัตินโยบายเศรษฐกิจแบบยีนหยัด “ความเป็นหนึ่งเดียวทั้งวาจาใจ” และ “ความสามัคคีของบรรดาเจ้าหน้าที่ของประเทศ” ซึ่งถือว่าการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมาก และกล่าวย่ำว่า

สำนักงานใหญ่ของเศรษฐกิจแบบยีนหยัดนั้นต้องอยู่ภายใต้คำสั่งของรัฐบาลและรองประธานาธิบดีคนที่หนึ่งฝ่ายเศรษฐกิจ พร้อมกันนั้นการดึงดูดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆและการตรวจสอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนในภาคส่วนต่างๆ และการสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากการผลิตในประเทศ เป็นการปูทางมาตรการที่ครอบคลุมเพื่อให้บรรลุ "การดำเนินการและปฏิบัติ" ในระบบเศรษฐกิจแบบยีนหยัด

ท่านผู้นำสูงสุดถือว่า

บทบาทของผู้บังคับบัญชาสำนักงานใหญ่เศรษฐกิจแบบยีนหยัดนั้นจะต้องมีการตรวจสอบอย่างระมัดระวังซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก พร้อมกันกับกล่าวย่ำว่าในการตรวจสอบและเฝ้าระวังนั้น สำนักงานใหญ่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับกรอบของนโยบายดังกล่าวนี้ การสร้างความเข้มแข็ง และควรหลีกเลี่ยงมาตรการที่ขัดต่อนโยบายของเศรษฐกิจแบบยีนหยัด

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามกล่าวย่ำถึง “การดำเนินการและปฏิบัติ” ว่า จะต้องเป็นในลักษณะที่ว่า

ในช่วงปลายปีสามารถรายงานได้อย่างละเอียดและสัมผัสได้จากผลงานการดำเนินการในเครือข่ายต่างๆที่มีอยู่ และกล่าวเสริมว่า คณะทำงานฝ่ายบริหารมีความสามารถในการบรรลุนโยบายเศรษฐกิจแบบยีนหยัดและรัฐสภาอิสลามเองก็ต้องช่วยเหลือรัฐบาลในทิศทางนี้

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวว่า เราไม่ได้จะยกระดับความคาดหวังสูงจากรัฐบาล

เนื่องจากเรากำลังเจอกับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งขาดเงินทุนและทรัพยากร แต่ควรที่จะประหยัด ในส่วนอื่นๆเพื่อชดเชยช่องว่างและสิ่งที่ขาดแคลนในภาคส่วนต่างๆ

ท่านผู้นำสูงสุดถือว่า คณะผู้บริหารประเทศถือเป็นคณะที่ยอดเยี่ยม มีประสบการณ์ มีแรงบันดาลใจและเป็นผู้ที่คิดและทำ

และกล่าวเสริมว่า สำนักงานใหญ่ควรเป็นศูนย์กลางของการระดมความคิดและการดำเนินการ

ซึ่งจำต้องใช้ประโยชน์จากความสามารถของการบริหารจัดการที่ดี

และอาศัยศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานต่างๆในการตัดสินใจและการติดตามขั้นตอนในการขับเคลื่อน

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า

การบริหารประเทศอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลโดยเฉพาะตัวของประธานาธิบดีซึ่งเป็นภารกิจที่หนักมาก และกล่าวเสริมว่า

หากพิจารณาจากตำแหน่งอาชีพการงานที่หลากหลาย ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีคนที่หนึ่งมีสถานะภาพที่โดดเด่นอย่างมากซึ่งสามารถมีบทบาทพิเศษสำหรับคำสั่งสำนักงานใหญ่ของเศรษฐกิจแบบยีนหยัด

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวย่ำว่า ทุกการดำเนินการของรัฐบาล รัฐสภาและตุลาการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

รับใช้ประชาชนและแก้ปัญหาของประชาชน ข้าพเจ้าขอสนับสนุนอย่างเต็มที่

แต่ทว่าสิ่งสำคัญคือต้องมีความรู้สึกว่าการงานที่ได้ไปนั้นจะเกิดผลประโยชน์สำหรับประเทศชาติ

ท่านผู้นำสูงสุด กล่าวเสริมว่า

ในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบยีนหยัดนั้นควรพึ่งพาความสามารถและศักยภาพต่างๆที่มากมายภายในประเทศ

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่า อเมริกาเป็นสัญลักษณ์แห่งจริยธรรม(อัครลาถ)อันเลวร้ายและไร้ความซื่อสัตย์ และกล่าวเสริมว่า

ไม่สามารถที่จะไว้วางใจอเมริกัน และไม่ใช่อเมริกันได้ และบางประเทศตะวันตกก็มีลักษณะเช่นนี้เหมือนกัน

ดังนั้นเราจะต้องเชื่อมั่นในความสามารถของเราเอง ซึ่งจุดยืนและปฏิภริยาของเจ้าหน้าที่อเมริกาได้ยืนยันในหลักความเชื่ออันนี้

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า หากเข้าสู่สนามอย่างบริสุทธิ์ใจ พระองค์จะทรงให้การช่วยเหลืออย่างแน่นอน และกล่าวว่าย่ำว่า

ในวิถีชีวิตแห่งปัจเจกบุคคลและปัจเจกสังคมย่อมมีความสุข ความทุกข์ ความยากลำบากและความปิติ

ท่านผู้นำสูงสุด ถือว่าการดำเนินการอย่างจริงจังในการสนับสนุนการผลิตถือเป็นสิ่งสำคัญ และกล่าวย่ำว่า
จำต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในสองภาคส่วนทั้งการผลิตภายในภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่า “ความเป็นหนึ่งเดียวทางวาจาและความร่วมมือของบรรดาเจ้าหน้าที่”
เป็นการปูทางสู่การบรรลุเศรษฐกิจแบบยั่งยืนหยัด และกล่าวว่า หากปราศจากความร่วมมือของบรรดาเจ้าหน้าที่ การงานก็จะไม่รุ่งหน้า

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวเสริมว่า สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านยังคงได้เปรียบจากความเป็นเอกภาพแห่งชาติ
แต่ทว่าทั้งนี้ความเป็นเอกภาพแห่งชาตินั้นจำเป็นต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวทั้งวาจาใจของเจ้าหน้าที่อีกด้วย
ซึ่งไม่มีความขัดแย้งใดๆกับความคิดเห็นและความรู้สึกส่วนตัว

ท่านผู้นำสูงสุดถือว่า ในวันนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของความหนึ่งเดียวทางวาจาใจ
และความรักความผูกพันซึ่งกันและกันของบรรดาเจ้าหน้าที่ และกล่าวเสริมว่า
บรรดาเจ้าหน้าที่ของประเทศไม่ว่าจะมีความคิดและความต่างอันใดจำต้องนำมาใช้เพื่อทิศทางแห่งเป้าหมายทางการเมืองและการปฏิวัติ

ท่านผู้นำการปฏิวัติ กล่าวย่ำ ในประเทศในวันนี้มีความรู้สึกเช่นนี้ ซึ่งบรรดาเจ้าหน้าที่บริหารทั้งสามฝ่ายและเจ้าหน้าที่หลักของระบอบ
นอกเหนือจากมีความแตกต่างส่วนตัวในรูปแบบและยุทธวิธี ยังมีความคิดและทัศนะอยู่ในทิศทางของเป้าหมายหลักของการปฏิวัติ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้กล่าวขอบคุณอันล้นเหลือในความอดทนมุมานะของบรรดาครอบครัวเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะบรรดาภริยา
โดยกล่าวย่ำว่า ความเพียรพยายามของบรรดาเจ้าหน้าที่ได้เป็นที่ประจักษ์นั้น
ล้วนเป็นหนี้บุญคุณของบรรดาภริยาของพวกเขาซึ่งโดยปรกติแล้วไม่ค่อยจะเห็น